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เร่ิมประชุมเวลา    09.30  น.                                                         
เลขานุการสภาฯ  -   บัดนี้ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ  
ปลัด อบต.  สมัยที่  2/2560  ครั้งที่  1  วันที่   22  กุมภาพันธ์  2560 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์       
รองประธานสภา          -  บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอท าการเปิดประชุมสมัยสามัญ  ครั้งที่  2/2560  
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) ครั้งที่ 1 
เลขานุการสภาฯ    -   ขอเช็คจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ 
ปลัด อบต.       สมาชิก ม.1    มา 1 ขาด 1 คน  (นายสันติ  อนุกูล) 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)      สมาชิก ม.2    มาครบ 

สมาชิก ม.3    มาครบ 
สมาชิก ม.4    มาครบ 
สมาชิก ม.5    มาครบ 
สมาชิก ม.6    มา 1 ลาป่วย 1 คน  (นายบรรลือ  ทาไทยสงค์) 
สมาชิก ม.7    มาครบ 
สมาชิก ม.8    มา 1 ลาป่วย 1 คน  (นายสมชัย  ฝอยทอง) 
สมาชิก ม.9    มาครบ 
สมาชิก ม.10   มาครบ 
สมาชิก ม.12   มาครบ 
สมาชิก ม.13   มาครบ 

        สมาชิก ม.14   มาครบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     -   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
รองประธานสภา  1.   ชี้แจงรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2560  (ผอ.กองคลัง) 
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) 2.   ชี้แจงรายรับ – รายจ่าย  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.อุดมพร  (หน.ส านักปลัด) 

3. ชี้แจงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  (ปลัด อบต.)      

4. ภัยแล้ง  อัคคีภัย  (จนท.ป้องกันฯ) 
 

เลขานุการสภาฯ  1.   ชี้แจงรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2560  (ผอ.กองคลัง) 
ปลัด  อบต.ฯ  เชิญ  ผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียด  รายรับ – รายจ่าย  ปีงบประมาณ 2560  
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์)     
ผอ.กองคลัง  ชี้แจงรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ  2560  ให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่ได้แจกไป 
(นายไสว สังฆรัตน์) ตามเลยครับ 
 
 
 
 
 
 

/หลักเกณฑ์การใช้จ่าย... 



2 
 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ตามหนังสอืสัง่การ 
 ที่ มท.0808.2/ว.1438  ลว. 10 มีนาคม2559  

  
         ให้กันเงิน ต่อไปนี้ใช้ก่อน 
 

   1. บุคลากร      603,595 x3  = 1,810,785.00 
   2. สมาชิก, บริหาร 257,460 x 3  =  772,380.00 
   3. เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 125,220 x 3 =  375,660.00 
   4. ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 719,900 x 2  = 1,439,800.00 

     รวม           4, 398,625.00 
 
         เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้       3,620,939.81 
  เงินกัน            4,398,625.00 
  ติดลบ              777,685.19 
 

หัก  10 %  ไว้ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งบแสดงฐานะทางการเงิน... 
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หมายเหตุ  12  เงินสะสม

เงินสะสม  1  ตุลาคม  2558 7,177,440.68

รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง 1,091,424.39

หกั 25%  ของรายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง (เงินทนุส ารองเงินสะสม) 272,856.10

บวก รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทนุส ารองเงินสะสม 818,568.29

รายจ่ายคา้งจ่าย  ปี  2558  เหลือจ่าย 4,107.40

รับคืนเงินสะสมปี  2559 36,980.00

รับระหวา่งปี   2559 39,496.10

หกั จ่ายขาดเงินสะสม ( 2,959,750.00 )

( 2,060,598.21

ปรับปรุงดอกเบ้ียเงินทนุโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปรับปรุงลูกหน้ีเงินยืมเงินนอกงบประมาณ 2559

ปรับปรุงลูกหน้ีคา่น ้าประปา

เงินสะสม  30  กนัยายน  2559 5,116,842.47

เงินสะสม  30  กนัยายน  2558 ประกอบดว้ย

1. ลูกหน้ีภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 101,584.66

2.  ลูกหน้ีคา่น ้าประปา 6,354.00

3.  ลูกหน้ีบา้นเอ้ืออาทร 198,694.00

4.  ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม 1,163,670.00

5.  ลูกหน้ีเงินยืมเงินนกงบประมาณ 25,600.00

6.  เงินขาดบญัชี

7.  เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชจ่้ายได้ 3,620,939.81

5,116,842.47

หมายเหตุ  ในปีงบประมาณ  2559  ไดรั้บอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม  จ  านวน  2,959,750.-  บาท  ซ่ึงเป็นการอนุมติัจ่ายขาด

เงินสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ  2559  และเบิกจ่ายแลว้รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ

(ลงช่ือ).......................................... (ลงช่ือ)................................................        (ลงช่ือ)............................................

(นายไสว   สงัฆรัตน์)

ผูอ้  านวยการกองคลงั

(นายเศรษฐกิจ   เวียงอินทร์)

ปลดั  อบต.  อุดมพร

(นายบรร   ยะประภา)

นายก  อบต.  อุดมพร

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงนิ

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่  30  กนัยายน  2559
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 ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560 

 
  รายรับ                     19,584,158.19 
  รายจ่าย                     14,368,335.10 
  คงเหลือ                      5,215,823.09 
 
 

หมวดเงินลงทุน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 9,360,000.00 924,800.00 11,200.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,020,200.00 2,614,300.00 405,900.00 
อาหารกลางวัน 2,031,000.00 2,029,000.00 2,000.00 
อาหารเสริมนม 323,000.00 323,000.00 0.00 
วัสดุศึกษา 927,439.00 486,599.50 440,839.50 
ค่าตอบแทน 368,130.00 140,510.00 227,620.00 

รวม 7,605,769.00 6,518,209.50 1,087,559.50 
 

 
 รายรับคงเหลือ                    5,215,823.09 
 หัก  เงินอุดหนุน                    1,087,559.50 
 คงเหลือ                     4,128,263.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เลขานุการฯ... 



5 
 
เลขานุการสภาฯ  ตามท่ี  ผอ.กองคลัง  ได้ชี้แจงรายละเอียดรายรับ – รายจ่าย  ไปแล้วนั้นองค์การบริหาร 
ปลัด  อบต.  ส่วนต าบลอุดมพร  รายได้ติดลบถ้ายังจะท าการเบิกจ่ายก็จะเสี่ยงต่อการตรวจสอบของ 
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์)  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
รองประธานสภา  2.   ชี้แจงรายรับ – รายจ่าย  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.อุดมพร  (หน.ส านักปลัด) 
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
หน.ส านักปลัด  มีเรื่องชี้แจง  2  เรื่องครับ  คือ  เรื่องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติไม่ได้ใส่ในวาระ 
(นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี) ประชุม  จะขอมติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องนี้ก่อนครับ  ข้อบัญญัติงงบประมาณ 2560  

หน้า 41 ด้านบริหารงานทั่วไป  ข้อ 2.2.11 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
เปลี่ยนเป็น  ข้อ  2.3   

รองประธานสภา  เมื่อทุกท่านไม่มีข้อสงสัยก็จะขอมติที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงงบ  
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) ประมาณ 2560  หน้า 41 ด้านบริหารงานทั่วไป  ข้อ 2.2.11 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์  เปลี่ยนเป็น  ข้อ  2.3 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงงบประมาณ 2560  

หน้า 41 ด้านบริหารงานทั่วไป  ข้อ 2.2.11 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
เปลี่ยนเป็น  ข้อ  2.3 

หน.ส านักปลัด  แจงรายรับ – รายจ่าย  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.อุดมพร  (ตามเอกสาร) 
(นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี) 
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายรับ-รายจ่าย... 
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ทีม่า/รายรบั/รายจา่ย ก.ย.-59

สมาชกิ/คน 620คน

จ านวน /ราย/จา่ย 620/350

รายรบั

เงนิสมทบจากสมาชกิ 127,750.00       

เงนิสมทบ จาก อปท. 150,000.00       

เงนิสมทบ จาก พอช.

ดอกเบีย่ ฯ ธนาคาร 3,933.86          

ดอกเบีย้/ สวสัดกิารเงนิกู ้ 71,120.00         

อืน่ๆ

รวมรายรบั 352,803.86      

รายจา่ย

คา่ตอบแทน คณะท างาน 12,000.00         

คา่เดนิทางไปราชการ 6,500.00          

คา่วสัดอุปุกรณ์/เขา้เลม่ คา่จา้ง 5,000.00          

เบีย้ประชมุฯ 4,600.00          

อืน่ๆ  /อาหาร/อาหารวา่ง 19,000.00         

รวมรายจา่ย 47,100.00        

สทิธปิระโยชน์/สวสัดกิาร ม.ค.59 -ธ.ค.59

สวสัดกิารเสยีชวีติ 61,000.00         

สวสัดกิารนอน ร.พ. 48,600.00         

สวสัดกิารเด็กแรกเกดิ -

สวสัดกิารผูด้อ้ยโอกาส -

สวสัดกิารดา้นกฬีา -

สวสัดกิารศกึษา -

อืน่ๆ   สมทบโลงศพ/ฯลฯ 51,930.00         

รวมรายจา่ย 161,530.00      

รวมท ัง้ส ิน้ 208,630.00      

จ านวนทีร่บัสวสัดกิาร (ราย) 2559
สมาชกิจา่ยจรงิ
สวสัดกิารเสยีชวีติ 13                  

สวสัดกิารนอน ร.พ. 55                  

ยอดเงนิคงเหลอื

บญัชธีนาคาร ธกส. 1,040,027.74     

เงนิสด 17,319.0          

ลกูหนีค้งคา้ง วนัท าสญัญายมื วนัส ิน้สดุ/คนืเงนิ

1.นางสาวธนพร พรศรี 100,000.0         ม.ีค.-58 ธ.ค.-58

2.กองทนุหมูบ่า้นหมูท่ี่ 13 400,000.0         พ.ย.-59 ก.พ.-60

รวมท ัง้ส ิน้

คงเหลอื 1,557,346.7     

รายละเอยีด รายรบั - จา่ย ประจ าปี 2559  ( 31 ธนัวาคม 2559)

จ านวนเงนิ/คน
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ส.อบต.ม.13  ตัวผมเป็นคณะกรรมการกองทุนเงินล้านท าไมไม่ทราบเรื่องการกู้เงินกองทุน+ 
(นายบรรจง พันสุรี) สวัสดิการชุมชน ต.อุดมพร   
หน.ส านักปลัด  คือผมช่วยตรวจสอบ  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  จะได้รับค าสั่งจากคณะกรรมการฯ 
(นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี) มาอีกครั้งครับ 
ส.อบต.ม.3  เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  ลูกหนี้คงค้าง 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม)  - นางสาวธนพร  พรศรี  จ านวนเงิน  100,000  บาท  สิ้นสุดวันคืนเงินตั้งแต่ 
   เดือนธันวาคม  2558    
    - กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 13  จ านวนเงิน  400,000  บาท  สิ้นสุดวันคืนเงิน   
   เดือนกุมภาพันธ์  2560 
   คณะกรรมการกองทุนฯ  ต้องรีบด าเนินการติดตามคืนโดยด่วนเพราะเลยเวลามาแล้ว   
   และกรณีการปล่อยกู้เงินกองทุนฯ  ต้องท าเป็นกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเลย  มีการ 
   ประชุมคณะกรรมการรับทราบร่วมกันทั้งหมด  เพราะเป็นเงินของประชาชน 
นายก อบต.  การประชุมคณะกรรมการกองทุนก็มีการประชุมกันอยู่ตลอด 
(นายบรร ยะประภา) 
ส.อบต.ม.14  ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการปล่อยกู้เงินกองทุนสวัสดิการฃุมชนฯ  ปัญหาเริ่มเกิดแล้วเงินกู้ท่ี 
(นายอาชา ทองค า) ค้างยังไม่ได้มาช าระตามเวลาที่ก าหนด  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  ต้อง

หามาตรการป้องกันก่อนที่จะเป็นหนี้สูญ 
   ค่าอาหาร / อาหารว่าง  จ านวนเงิน  19,000  บาท  ผมมองว่ามันเยอะไป 
หน.ส านักปลัด  ผมขอชี้แจงเรื่องการปล่อยกู้เงินกองทุนฯ   
(นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี)  - คือทางกองทุนฯ  ต้องการหารายได้เพ่ิมโดยการปล่อยกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 2  
   บาท ต่อ ปี   
    - คุณสมบัติของผู้กู้จะอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ  ว่าม ี
   ประสิทธิภาพในการช าระหนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่ 
    - นางสาวธนพร  พรศรี  จ านวนเงิน  100,000  บาท  สิ้นสุดวันคืนเงินตั้งแต่ 
   เดือนธันวาคม  2558  ได้ท าหนังสือแจ้งเจ้าตัวให้น าส่งเงินที่ค้างแล้ว 
    - ค่าอาหาร / อาหารว่าง  จ านวนเงิน  19,000  บาท  ปกติใช้  2,000  บาท   
   แต่ปีนี้ท าการจัดซื้อเสื้อให้คณะกรรมการกองทุนฯ  ผู้บริหาร  จ านวน  25  ตัว  เป็นเงิน   
   17,000  บาท 
ส.อบต.ม.14  กรณีปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้านหมู่  ดอกเบี้ยร้อยละ  2  บาท/เดือน  จะเป็นการน าเงิน 
(นายอาชา ทองค า) ตัวนี้ไปแสวงประโยชน์ทางอ่ืนเพ่ิมหรือเปล่าเพราะถ้าน าส่งเงินล้าน  (ธกส)  15  วัน  ก็ 
   สามารถยืมคืนได้แล้ว  และช่วยเช็คก าหนดช่วงเวลาการคืนเงินที่ปล่อยกู้ด้วยครับ 
ส.อบต.ม.3  เมื่อปัญหาเกิดข้ึนแล้วต้องหาวิธีแก้ไข  แจ้งคณะกรรมการกองทุนฯ  ประชุมร่วม 
(นายสุนทอน แก้วเกิดมี) รับทราบทุกคน 
ส.อบต.ม.3  ขอเพ่ิมเติมกรณีปล่อยกู้  คณะกรรมการกงอทุนฯ  มี  14  ท่าน  ต้องรับทราบร่วมกัน 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม) ทั้งหมดที่มีการปล่อยกู้เงินกองทุนฯ  
รองประธานสภา  กรณีการปล่อยกู้เงินกองทุนฯ  ต้องท าเป็นกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเลย 
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) 
 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ  ผมขอแก้ไขบันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  1  เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2559  
ปลัด  อบต.  เป็น   สมัยที่ 1/2560 
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์)      - สถานที่ก่อสร้างเมรุ  ของบ้านอุดมพร  หมู่ที่ 8  (วัดป่าค าพระองค์)   
 
รองประธานสภา  3.   ชี้แจง  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน-   
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) เมือง (ฉบับที่ 2)  (ปลัด อบต.) 
   เชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรื่องพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ   
ปลัด  อบต.  บ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน  ความส าคัญจะ   
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) อยู่ที่หน้าสุดท้าย (หน้า 7)  อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ า  150  บาท / เดือน  ให้ทุกท่าน 
   ไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมอีกที  และต้องดูหน่วยงานอื่นก่อนว่าหน่วยงานไหนจะเริ่ม 
   ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

- เรื่องถวายอาลัยพระบรมศพฯ  รอบท่ี 2  ให้มาแจ้งรายชื่อที่  อบต.  ได้เลย 
- เรื่องงานกีฬาเยาวชนฯ  กลางเดือนมีนาคม 

ส.อบต.ม.3  กรณีให้แจ้งความประสงค์ลงชื่อไปถวายอาลัยพระบรมศพฯ  ขอให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม) เจ้าตัวเลยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                     (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องพิจารณา 
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องค้างพิจารณา 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืน 
รองประธานสภา  เรื่องอ่ืนๆ 
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) เชิญท่านสมาชิก  ครับ 
ส.อบต.ม.9  เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการปีงบประมาณ 2560  ของบ้านโพธิ์จุมพล  หมู่ที่ 9  
(นายเรืองศิลป์ แสงจันทร์) จ านวนเงิน  400,000  ข้อบัญญัติ  หน้า 57 ข้อ 5.1.10  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  

เสริมเหล็ก  บ้านโพธิ์จุมพล หมู่ที่ 9  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น  2  โครงการ   
1. โครงการวางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพักน้ า  จ านวนเงิน  160,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง  4  เมตร  ความยาวตามประมาณราคาช่าง  

จ านวนเงิน  240,000  บาท 
รองประธานสภา  ผมจะขอมติที่ประชุม  บ้านโพธิ์จุมพล หมู่ที่ 9  ที่เปลี่ยนแปลงโครงการ  2  โครงการ 
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์)  
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงการปีงบประมาณ 2560  จ านวนเงิน  

400,000  บาท  ตามข้อบัญญัติ  หน้า 57 ข้อ 5.1.10  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโพธิ์จุมพล หมู่ที่ 9  

 
/1.โครงการ... 



9 
 
        1.  โครงการวางท่อระบายน้ า  พร้อมบ่อพักน้ า  จ านวนเงิน  160,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง  4  เมตร  ความยาวตามประมาณราคา
ช่าง  จ านวนเงิน  240,000  บาท 

 ส.อบต.ม.14 ขอทราบรายรับ – รายจ่าย  จากการจัดเก็บค่าบริการจัดเก็บขยะทั้ง  14  หมู่บ้าน 
(นายอาชา ทองค า) - ปัญหาที่เจอเมื่อเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าบริการจัดเก็บขยะ  คือไม่มีใบเสร็จรับเงิน  ช่วย

ออกใบเสร็จด้วยครับทุกครั้งที่มีการจัดเก็บฯ 
-  เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการปีงบประมาณ 2560  จ านวนเงิน  400,000  บาท   

   ข้อบัญญัติ  หน้า 58 ข้อ 5.1.15  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น  ติดตั้งรางระบายน้ าแบบส าเร็จ   

   -  เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  ปีนี้ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการอะไรเลยครับ 
รองประธานสภา  ผมจะขอมติที่ประชุม  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 14  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น   
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) ติดตั้งรางระบายน้ าแบบส าเร็จ   
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงการปีงบประมาณ 2560  จ านวนเงิน  

400,000  บาท  ข้อบัญญัติ  หน้า 58 ข้อ 5.1.15  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ขอเปลี่ยนโครงการเป็น  ติดตั้งรางระบายน้ าแบบส าเร็จ   

นายก อบต.  เรื่องการเก็บค่าบริการจัดเก็บขยะ  มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง  แต่ถ้าไปเก็บโดยไม่ 
(นายบรร ยะประภา) มีใบเสร็จรับเงิน  คือ  ไม่ต้องจ่าย 
ส.อบต.ม.8  เรื่องน้ าประปาที่วัดป่าค าพระองค์  ปัญหาเดิมๆ  ช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ 
(นายระยอง ทองโคตร) 
หัวหน้ากองช่าง  เรื่องน้ าประปาของ  หมู่ 8  วัดป่าค าพระองค์  ปริมาณน้ ามีแค่นั้นถึงจะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ 
(นายเกษ สียะบุตร) ไม่มีประโยชน์ 
รองประธานสภา  เรื่องการขาด  ลา  ของสมาชิก  ซึ่งเป็นปัญหามานานแล้ว  และผมก็ได้ปรึกษากันหลาย  
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) ครั้งแล้ว  และขอสอบถามปรึกษาท่านสมาชิก  เรื่องการท่านสมาชิก  หมู่ 1  ขาดการ 
   ประชุม 
รองประธานสภา  ส าหรับวันนี้การประชุมคงจะพอแค่นี้ผมขอปิดประชุม  และประชุมต่อ  23  ก.พ. 2560  
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) 
  
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 

        ลงชื่อ   เศรษฐกิจ  เวียงอินทร์        เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
              นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
 
  ลงชื่อ                  สมชัย            ประธานสภา/ผู้ตรวจบันทึก 
           (นายสมชัย  ฝอยทอง) 
 

                     ลงชื่อ                   วชิรา    สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
           (นายวชิรา          อ้นนอก) 
 

                      ลงชื่อ         ระยอง                     สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
                 (นายระยอง  ทองโคตร) 
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เร่ิมประชุมเวลา    09.30  น.                                                         
เลขานุการสภาฯ  -   บัดนี้ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ  
ปลัด อบต.  สมัยที่  2/2560  ครั้งที่  2  วันที่   23  กุมภาพันธ์  2560 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์       
รองประธานสภา          -  บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอท าการเปิดประชุมสมัยสามัญ  ครั้งที่  2/2560  
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) 
เลขานุการสภาฯ    -   ขอเช็คจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ 
ปลัด อบต.       สมาชิก ม.1    มา 1 ขาด 1 คน  (นายสันติ  อนุกูล) 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)      สมาชิก ม.2    มาครบ 

สมาชิก ม.3    มาครบ 
สมาชิก ม.4    มาครบ 
สมาชิก ม.5    มาครบ 
สมาชิก ม.6    มา 1 ลาป่วย 1 คน  (นายบรรลือ  ทาไทยสงค์) 
สมาชิก ม.7    มา 1 ลาป่วย 1 คน  (นายสมหมาย ทวีกัน) 
สมาชิก ม.8    มา 1 ลาป่วย 1 คน  (นายสมชัย  ฝอยทอง) 
สมาชิก ม.9    มาครบ 
สมาชิก ม.10   มาครบ 
สมาชิก ม.12   มาครบ 
สมาชิก ม.13   มาครบ 

        สมาชิก ม.14   มา 1 ลาป่วย 1 คน  (นายสมควร สุกรรณ์) 
 

รองประธานสภา          -  บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอท าการเปิดประชุมสมัยสามัญ  ครั้งที่  2/2560  
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) ครั้งที่ 2 

- ต่อด้วยระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  ต่อแต่ก่อนจะอภิปรายต่อมีเพ่ิม ระเบียบวาระท่ี 1   
4.    ภัยแล้ง  อัคคีภัย 

เลขานุการสภาฯ  เชิญ  เจ้าหน้าที่ป้องกันชี้แจงรายละเอียด  ภัยแล้ง  อัคคีภัย 
ปลัด  อบต.ฯ   
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
เจ้าหน้าทีป่้องกันฯ ผมขอสรุปการปฏิบัติงาน ดังนี้ ดังนี้ 
(นายพนมกรณ์ อุยะพิตัง)  
    

งานภาคสนามของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งแต่  มกราคม –  กุมภาพันธ์  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  อ าเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 

1. เหตุไฟไหม้มี  5  เหตุการณ์ 
1.1 ไฟไหม้ทุ่งนาบ้านโนนสะอาด  27/01/60 
1.2 ไฟไหม้ป่ายูคาลิปตัส  รอยต่อ  อบต.นาดี – อบต.บัวตูม  30/01/60 
1.3 ไฟไหม้ทุ่งนาบ้านค าชิ  12/02/60 
1.4 ไฟไหม้สวนยางพารา  รอยต่อ  บ้านค าโคนสว่าง – บ้านโนนสะอาด 
1.5 ไฟไหม้ทุ่งนา  ระหว่าง  บ้านดงอ่าง – บ้านโนนสะอาด  (ไปแล้วไม่พบเหตุ) 

/บริการน้ า... 
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2. บริการน้ าอุปโภค – บริโภค  มี  7  รถ 
2.1 บริการน้ าอุปโภค  1  รถ  นายใส  บ้านใหม่พัฒนา     27/01/60 
2.2 บริการน้ าอุปโภค  1  รถ  ลานยาง บ้านแสงสว่าง      02/02/60 
2.3 บริการน้ าอุปโภค  2  รถ  วัด  บ้านค าชิ             12/02/60 
2.4 บริการน้ าอุปโภค  3  รถ  โรงเรียน  บ้านโนนสะอาด  16/02/60 

3. งานกู้ชีพ  มีจ านวน  21  เคท 
3.1 350  20  เคท 
3.2 100  1  เคท 

ส.อบต.ม.2  เรื่องน้ าอุปโภค – บริโภค  กรณีขอความอนุเคราะห์ไปลงไว้ที่สระวัด  ผิดระเบียบไหม 
(นายด ารงค์ รัตนวงษา)  
เจ้าหน้าทีป่้องกันฯ ไม่ได้ครับ  เพราะเป็นการใช้ส่วนตัว 
(นายพนมกรณ์ อุยะพิตัง) 
รองประธานสภา          -  ท่านสมาชิกมีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอะไรอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีจะต่อด้วย    
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) ระเบียบวารที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืน  (ต่อ) 
นายก อบต.  ชี้แจงเรื่องขุดลอกอ่างชิ  ขุดลอกหนอง 
(นายบรร ยะประภา) ขุดลอกหนอง  กรมทรัพยากรน้ า  จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและด าเนินการ 
   ขุดลอกอ่างชิ  กรมชลประทาน  จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและด าเนินการ  ได้ 
   ส ารวจและออกแบบไว้แล้ว  โครงการจะเริ่มประมาณ  ปี  2561 
รองประธานสภา          พัก  10  นาที  ครับ    
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์ 
เลขานุการสภาฯ  - ขุดลอกหนอง  กรมทรัพยากรน้ า  จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและด าเนินการ 
ปลัด  อบต.ฯ  - ขุดลอกอ่างชิ  กรมชลประทาน  จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและด าเนินการ   
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) - หน่วยงานทหารที่ได้มาท าการขุดลอกคลองบ้านค าโคนสว่าง  อยากให้เป็นเขตอนุรักษ์ 
   พันธุ์ปลา  ตันไม้ริมฝายก็ขอให้เป็นของส่วนร่วมห้ามตัด 

- สอบถามท่านสมาชิก  หมู่ที่ 8  สถานที่สร้างเมรุ  ครับ 
ส.อบต.ม.8  สถานที่ก่อสร้างเมรุ  ห่างจากแนวเขต  15  ไร่  (30 เมตร) 
(นายระยอง ทองโคตร) 
ส.อบต.ม.3  เรื่องงานกีฬาเยาวชน  จะจัดหรือไม่จัด  ครับ  ส่วนตัวผมปีนี้ไม่อยากจัดเว้นสัก  1  ปี 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม) เพ่ือจะได้น างบประมาณตัวนี้ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการไปถวายพระบรมศพ 
นายก.อบต  ชี้แจงเรื่องเงินสะสม  งบประมาณ  50,000  บาท  เพื่อน ามาซ่อมถนนลูกรังหลายเส้นที่   
(นายบรร ยะประภา) ช ารุด  งบประมาณเป็นของส่วนกลางไม่ได้ระบุให้แต่ละหมู่บ้าน  งบประมาณคงเหลือ   
   400,000  บาท   
ส.อบต.ม.14  งบประมาณ  50,000  บาท  ที่ท่านนายกจะขอมติเพ่ือน ามาซ่อมถนนลูกรังหลายเส้น 
(นายอาชา ทองค า) นั้น  คงเป็นไปได้ยากเพราะบ้านใหม่พัฒนา  หมู่ 14  ได้ประชุมหมู่บ้านท าประชาคม 
   เรียบร้อย  งบประมาณส่วนนี้มีโครงการรองรับแล้ว  แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการ 
   เสียค าพูด 
 

/เรื่อง... 
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   - เรื่องเครื่องเสียงของศูนย์เด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา  ช่วยด าเนินการให้หน่อยครับ 
นายก.อบต  งบประมาณ  400,000  บาท  งบประมาณเป็นของส่วนกลางไม่ได้ระบุให้แต่ละหมู่บ้าน 
(นายบรร ยะประภา) ขอน ามาใช้ซ่อมถนนลูกรัง  เพราะเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ี 
   และนอกพ้ืนที ่ 

- เส้นบ้านอุดมพร – นาดูน 
- เส้นบ้านค าชิ – นาดูน – บูรพา 
- เส้นบ้านค าชิ – ค าโคนสว่าง 
- เส้นบ้านหนองบัวเงิน – ห้วยค ามิด 
- เส้นบ้านอุดมพร – ค าตอยูง 
- เส้นสามแยกหนองอ้อน้อย – หนองอ้อใหญ่ 
- เส้นบ้านอุดมพร – สามแยกบ้านเหล่าเจริญ 

ส.อบต.ม.14  หมู่ 14  ได้ประชุมหมู่บ้านท าประชาคมเรียบร้อย  งบประมาณส่วนนี้มีโครงการรองรับ 
(นายอาชา ทองค า) แล้ว  ไม่เห็นด้วยครับที่ท่านนายกจะน าไปซ่อมถนนลูกรังดังกล่าว 
ส.อบต.ม.9  เห็นด้วยกับท่านสมาชิกหมู่ที่ 14  ครับ ได้ประชุมหมู่บ้านท าประชาคมเรียบร้อยและมี      
(นายเรืองศิลป์ แสงจันทร์) โครงการรองรับแล้วเช่นกัน  ครับ 
ส.อบต.ม.3  หมู่ 3  ได้ประชุมหมู่บ้านท าประชาคมเรียบร้อยเหมือนกัน  งบประมาณส่วนนี้มี 
(วิสูตร เหล่าธรรม) โครงการรองรับแล้ว  ไม่เห็นด้วยครับที่ท่านนายกจะน าไปซ่อมถนนลูกรังดังกล่าว 
ส.อบต.ม.4  ไม่เห็นด้วยเช่นกันครับ  มีโครงการรองรับแล้ว 
(นายธงไชย เกียดนอก) 
ส.อบต.ม.6  ไม่เห็นด้วยเช่นกันครับ  เพราะทุกหมู่บ้านมีโครงการรองรับแล้ว 
(นายสมหมาย แสนสง่า) 
นายก อบต.  รู้สึกเสียดายมากที่ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้น้อยไป  เพราะสามารถน ามาใช้ได้กับงานทุก 
(นายบรร ยะประภา) ส่วน 
เลขานุการสภาฯ  - เครื่องเสียงของศูนย์เด็กเล็กทั้ง  4  ศูนย์  รองบประมาณ 
ปลัด  อบต.ฯ  - เรื่องท่ีท่านนายกของบประมาณเพ่ือน ามาซ่อมถนนลูกรัง  ให้ท่านสมาชิกทุกท่าน 
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) พิจารณาตามความเหมาะสม  ครับ 
   - เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ 
   - เรื่องการลา  การขาด  ต้องมีเหตุผลอันสมควร  ครับ 
ส.อบต.ม.3  เรื่องการลา  การขาด  ของสมาชิก  หมู่ 1  ไม่ต้องเน้นมากก็ได้ครับ  มาเน้นเรื่องงบ 
(นายสุนทอน แก้วเกิดมี) ประมาณ  400,000  บาท  ก่อนนายกไม่ควรมาเบียดเบียนงบประมาณส่วนนี้  เพราะ 
   เคยให้งบขุดลอกหนองไปแล้ว 
ส.อบต.ม.3  นายกควรเห็นใจหมู่บ้านที่ยังไม่ได้งบส่วนนี้  เพราะบางหมู่บ้านก็ได้ด าเนินโครงการใช้ 
(นายวิสูตร เหล่าธรม) งบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว 
ส.อบต.ม.14  เรื่องการลา  การขาด  ของท่านสมาชิก  หมู่ที่ 1  จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อท่านสมาชิก 
(นายอาชา ทองค า) ท่านอ่ืนได้ 
ส.อบต.ม.12  เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ  อยากให้มีการจัดงานครับ  เพราะทางเยาวชน 
(นายธวัชชัย คงดี) วัยรุ่นมาสอบถามถึงการจัดงานฯ 
ส.อบต.ม.8  เห็นด้วยกับท่านสมาชิก  หมู่ที่ 12  เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
(นายระยอง ทองโคตร) 

/ส.อบต.ม.1... 
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ส.อบต.ม.1  เห็นด้วยกับท่านนายกที่จะน างบประมาณ  400,000  บาท  ไปซ่อมถนนลูกรังที่ 
(นายวชิราอ้นนอก) ใช้ร่วมกันส่วนรวม 
ส.อบต.ม.2  เห็นด้วยกับท่านนายกที่จะน างบประมาณ  400,000  บาท  ไปซ่อมถนนลูกรังที่ 
(นายอุทัย ไหมโบราณ) ใช้ร่วมกันส่วนรวม 
รองประธานสภา  ผมจะขอมติที่ประชุม  เรื่องงบประมาณ  400,000  บาท  เพื่อน ามาซ่อมถนนลูกรัง 
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์)   -    เส้นบ้านอุดมพร – นาดูน 

- เส้นบ้านค าชิ – นาดูน – บูรพา 
- เส้นบ้านค าชิ – ค าโคนสว่าง 
- เส้นบ้านหนองบัวเงิน – ห้วยค ามิด 
- เส้นบ้านอุดมพร – ค าตอยูง 
- เส้นสามแยกหนองอ้อน้อย – หนองอ้อใหญ่ 
- เส้นบ้านอุดมพร – สามแยกบ้านเหล่าเจริญ 

มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วย เรื่องงบประมาณ  400,000  บาท  เพื่อน ามาซ่อมถนนลูกรัง 
 
รองประธานสภา  ผมจะขอมติที่ประชุม  เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ   
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) 
มติที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วย  ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ  
  
รองประธานสภา  ส าหรับวันนี้การประชุมคงจะพอแค่นี้ผมขอปิดประชุม   
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) 
  
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

        ลงชื่อ   เศรษฐกิจ  เวียงอินทร์        เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
              นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
 
  ลงชื่อ                  สมชัย            ประธานสภา/ผู้ตรวจบันทึก 
           (นายสมชัย  ฝอยทอง) 
 

                     ลงชื่อ                   วชิรา    สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
           (นายวชิรา          อ้นนอก) 
 

                      ลงชื่อ         ระยอง                     สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
                 (นายระยอง  ทองโคตร) 

 
 

 
 
 


